

ผนวก ฉ.

ผนวก ฉ.

แบบทำยคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๒๖๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตูล ปฏิบัติราชการแทน
 ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่ยอมมอบอำนาจ	หลักเกณฑ์การใช้อำนาจ	กฎหมายที่สร้างอำนาจ
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดำเนินการ เรื่องอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีการและทุกขั้นตอน งานจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การทำสัญญา และหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ของงบส่วนราชการ ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท - การให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี วงเงินงบประมาณ ครั้งละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศ/มติคณะกรรมการฯ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทน
ในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ

เรื่องที่มอบอำนาจ	หลักเกณฑ์การใช้อำนาจ	กฎหมายที่สร้างอำนาจ
<p>การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการดำเนินการ เรื่องอื่น ๆ</p>	<p>- ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีการและทุกขั้นตอน งานจ้างที่ปรึกษา งานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การทำสัญญา และหลักประกัน การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ของงบส่วนราชการ ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- การให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี วงเงินงบประมาณ ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ประกาศ/มติคณะกรรมการฯ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>